

ĐÔNG HUNG Sôi nổi phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”

Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” đã khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tích cực lao động trong đồng bào Công giáo huyện Đông Hưng.



Cơ sở may gia công của ông Đoàn Văn Vệ (người đứng giữa), Giáo xứ Phương Mai, xã Đông Cường (Đông Hưng) tạo việc làm cho 20 lao động vệ tinh và trực tiếp với thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người/tháng.

Trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện có 47 giáo xứ, giáo họ ở 16 xã, thị trấn với hơn 12.300 giáo dân. Ông Vũ Viết Mạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai hướng dẫn tới MTTQ các xã, thị trấn 4 nội dung của phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”; đồng thời, phối hợp với các cấp, ngành mở các lớp tập huấn, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, cách làm hay, sáng tạo để đưa phong trào ngày càng đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, nhất là đối với đồng bào Công giáo.

Giáo xứ Phương Mai (xã Đông Cường) là một trong những giáo xứ điển hình trong thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế. Ông Đỗ Đình Kiệm, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ chia sẻ: Với số lượng giáo dân đông, chiếm tới hơn 50% dân số trong thôn nên để giữ vững danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương

mẫu”, thời gian qua, Giáo xứ tích cực tuyên truyền giáo dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình ông Đoàn Văn Tự là một trong những hộ giáo dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế của Giáo xứ Phương Mai. Sau khi trải qua nhiều nghề nhưng thu nhập không ổn định, đầu năm 2000, ông Tự quyết định phát triển chăn nuôi lợn. Đến nay, sau hơn 20 năm, ông thường xuyên nuôi 100 lợn thịt và 10 lợn nái, đem lại thu nhập cho gia đình từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Ông Tự tâm sự: Tôi luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, chủ động tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đồng thời, tích cực phát triển kinh tế, nâng

cao chất lượng cuộc sống cho gia đình.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Cường cho biết: Trong xã có 6 giáo họ, 2 giáo xứ, 7 nhà thờ và 1 nhà nguyện với hơn 2.000 giáo dân, chiếm 28% dân số toàn xã. Năm 2024, 8/8 giáo xứ, giáo họ đều được công nhận “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”. MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền thôn xóm bắt, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vấn đề gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra vi phạm pháp luật về lĩnh vực tôn giáo.

Cùng với thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, các xứ, họ đạo trên địa bàn huyện Đông Hưng còn tích cực tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đồng thời, gương mẫu chấp hành pháp luật, phát huy hành chủ, phòng, chống tội phạm ma túy

và các tệ nạn xã hội. Đến nay, toàn huyện có 7 mô hình họ giáo không ma túy, không tội phạm; 8 mô hình tự quản về an ninh trật tự; 1 mô hình gắn kết giữa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng họ giáo an toàn, đoàn kết, văn hóa, không tội phạm...

Là một trong những giáo xứ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, Giáo xứ Thuần Túy (xã Đông La) có 3 họ giáo với hơn 800 giáo dân. Ông Bùi Văn Hiến, Phó Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ cho biết: Giáo xứ luôn tích cực phối hợp với MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tin tưởng, hăng hái thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; gương mẫu xây dựng nếp sống văn hóa, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính vì thế, những năm qua, số lượng học sinh trong Giáo xứ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngày càng tăng.

Ông Mai Quý Kính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông La cho biết: Trên địa bàn xã có gần 420 giáo dân. Cùng với việc tích cực đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, bà con giáo dân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Đến nay, trong giáo xứ không có tệ nạn ma túy, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,24%, hộ cận nghèo còn 0,48%.

Triển khai hiệu quả 4 nội dung của phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, năm 2024, huyện Đông Hưng có 39 giáo xứ, giáo họ được Ủy ban MTTQ huyện công nhận danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”.

MINH HƯƠNG

Bảo đảm chất lượng bữa ăn cao cho người lao động

Bữa ăn cao có vai trò quan trọng đối với sức khỏe người lao động (NLD), ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, việc bảo đảm chất lượng bữa ăn cao được nhiều doanh nghiệp chú trọng, giúp NLD yên tâm làm việc.

Công ty TNHH Bao bì Hương Sen, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) tự tổ chức bếp ăn tập thể cho NLD thay vì mua các suất ăn công nghiệp bên ngoài để kiểm soát được chất lượng thực phẩm từ đầu vào đến khâu chế biến. Hiện mỗi suất ăn cao ngày tại Công ty là 28.000 đồng; suất ăn cao đêm là 33.000 đồng; thực đơn phong phú, được thay đổi liên tục và niêm yết ngay tại nhà ăn để NLD tiện theo dõi. Bà Trần Thị Hoài, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong mỗi bữa ăn cho 245 đoàn viên, NLD tại Công ty, chúng tôi đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn thực phẩm đầu vào hàng ngày; cử cán bộ, nhân viên nấu các suất ăn bảo đảm sạch sẽ, an toàn, đủ dinh dưỡng; thực hiện lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Cùng với đó, Công ty lắp đặt hệ thống điều hòa, quạt mát tại nhà ăn, tạo không gian thoáng mát cho NLD ăn uống, nghỉ ngơi.

Chị Lê Thị Dung, công nhân Công ty chia sẻ: Gần 5 năm gắn bó với Công ty, tôi được thụ hưởng đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến NLD, được lãnh đạo và Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, nhất là bữa ăn cao. Mỗi bữa ăn của chúng tôi đều có món mặn, món xào, canh, thức ăn ngon, khẩu phần ăn đầy đủ. Ngoài ra, có 4 bữa/tuần chúng tôi được ăn thêm món tráng miệng như chè đậu xanh, đậu đen hoặc hoa quả. Chúng tôi cũng được cung cấp bữa phụ, vào mùa hè có nước để giải khát hàng ngày.

Tại Công ty TNHH Nhựa Cotec, khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố

Thái Bình), nếu như trước đây Công ty hỗ trợ kinh phí để NLD tự chủ động trong bữa ăn cao thì từ tháng 7/2024 đến nay Công ty triển khai mô hình bếp ăn tập thể cho NLD. Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Với mong muốn chăm lo toàn diện cho NLD, đồng thời nhận thấy việc hỗ trợ kinh phí để NLD tự chuẩn bị bữa ăn cao bộc lộ nhiều hạn chế, Công đoàn đã tham mưu lãnh đạo Công ty xây dựng nhà ăn tập thể cho NLD với đầy đủ hệ thống thông gió, quạt mát, bàn ghế với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng, bảo đảm thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, công khai thực đơn hàng ngày cũng như các khâu chế biến, lưu mẫu thức ăn đều được Công đoàn Công ty giám sát chặt chẽ. Hiện suất ăn của gần 3.000 đoàn viên, NLD đang làm việc tại Công ty áp dụng ở mức 18.000 đồng/suất.

Chị Nguyễn Thị Liên, công nhân Công ty chia

sẻ: Trước kia, tôi tự chuẩn bị bữa ăn cao nên khi đến giờ ăn thức ăn bị nguội, rất khó bảo quản dẫn đến chất lượng bữa ăn không được ngon. Từ khi có bếp ăn tập thể tại Công ty, tôi rất phấn khởi vì ngày nào cũng được ăn cơm nóng, thực đơn phong phú, địa điểm ăn thoáng mát, sạch sẽ giúp chúng tôi có động lực để làm việc tốt hơn.

Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 51 công đoàn cơ sở khối sản xuất, kinh doanh, trong đó có 23 đơn vị tự tổ chức bữa ăn cao cho đoàn viên, NLD; các doanh nghiệp còn lại thuê nhà cung cấp thực phẩm hoặc hỗ trợ kinh phí bữa ăn cao cho NLD. Phần lớn các doanh nghiệp đều chi bữa ăn cao cho NLD từ 18.000 đồng/suất, đơn vị cao nhất 33.000 đồng/suất. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp có giá trị suất ăn dưới 15.000 đồng/suất, không bảo đảm dinh dưỡng cho NLD, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

THU HOAI



Kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn cao tại Công ty TNHH Nhựa Cotec.

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Tạo môi trường giáo dục mang tính “mở” để trẻ có cơ hội học tập, vui chơi, kích thích tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục... là những kết quả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đạt được khi tích cực triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Tại Trường Mầm non Thái Nguyên (Thái Thụy), từ khuôn viên đến phòng học đều mát mẻ, sạch sẽ. Khuôn viên Trường được các cô giáo trồng cây xanh, trang trí nhiều hoa, đồ chơi từ vật dụng tái chế vừa đẹp mắt vừa giúp trẻ vận động, học tập, tìm hiểu môi trường xung quanh. Tại các nhóm lớp, giáo viên đã tạo dựng được môi trường lớp học thân thiện với nhiều màu sắc sinh động, trẻ được tham gia và tự khám phá ở các góc hoạt động như góc phân vai, góc xây dựng, góc sách truyện, góc thiên nhiên... Các góc hoạt động được sắp xếp gọn gàng, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, trẻ tự nhận góc chơi, tự chọn bạn chơi, đó chính là yêu thích, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin khám phá, trải nghiệm và thực hành, sáng tạo. Bà Phạm Thị

Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Nguyên cho biết: Mỗi trẻ là cá thể độc lập, riêng biệt, có khả năng nhận thức, sở thích, nhu cầu và hứng thú học tập khác nhau. Do đó, để phát huy tốt nhất hiệu quả giáo dục trẻ, cùng với chú trọng đầu tư cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động cho trẻ khi điều kiện cho các con “học bằng chơi” với nhiều hoạt động gắn gũi, được hòa mình vào thiên nhiên, qua đó giúp trẻ tự tìm tòi, khám phá, phát hiện những điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống. Trường đã nghiêm túc triển khai và thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chỉ đạo 100% nhóm lớp tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, an toàn, thiết thực, hiệu quả với trẻ. Đặc điểm tâm lý của trẻ là học bằng

chơi, chơi mà học; nên với mọi diện tích sân trường, lớp học đều bố trí các góc chơi, đồ chơi phù hợp; hình ảnh dán lên tường phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tầm với của trẻ.

Bà Phạm Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Thọ (thành phố Thái Bình) cho biết: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên chỉ đóng vai trò người tổ chức, hỗ trợ các con trong lớp học, không làm thay trẻ mà chú trọng các hoạt động tương tác, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ lên các cấp học tiếp theo. Chính vì thế, từ khi triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, môi trường giáo dục của nhà trường có thay

đổi rõ nét. Cán bộ quản lý, giáo viên được nâng cao nhận thức và năng lực quản lý; đổi mới phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ. Trẻ luôn hào hứng, tích cực, mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động học tập, khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo. Cha mẹ trẻ ngày càng tin tưởng vào chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Xanh, Trường Mầm non Bùi Hữu Diên, xã Chí Hòa (Hưng Hà) cho biết: Xây dựng trường mầm non an toàn, hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm được bắt đầu từ những giờ học và các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường. Ví dụ, tiết học kỹ năng sống, cô dạy

trẻ biết cách tự vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo, lấy đồ dùng cá nhân đi học, cất ba lô đúng nơi quy định, tự giác thu dọn đồ chơi gọn gàng, cất ghế khi ra về, không đi theo người lạ... Hay như tiết hoạt động góc, cô cho trẻ tự nhận góc chơi, tự chọn bạn chơi, đồ chơi yêu thích... giúp trẻ mạnh dạn, tự tin khám phá, hình thành các kỹ năng giao tiếp xã hội (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi...). Tiết học khám phá khoa học giúp trẻ hình thành kỹ năng biết quan sát, lắng nghe, biết đặt câu hỏi. Tiết học tạo hình giúp trẻ nhận biết màu sắc, hình khối...

Hiện nay, 100% trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với

nội dung, chủ đề học tập theo hình thức lấy trẻ làm trung tâm. 100% giáo viên mầm non đã chủ động lựa chọn các nội dung để xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp với trẻ và điều kiện của lớp, của trường; linh hoạt trong áp dụng các phương pháp đổi mới để tổ chức các hoạt động giáo dục; tăng cường tổ chức hoạt động thực hành trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Từ việc triển khai chuyên đề của ngành đã góp phần tạo môi trường học tập chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội đối với việc chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.

KUÂN PHƯƠNG



Các cô Trường Mầm non Bình Minh (Kiến Xương) tham gia ngày hội bữa ăn học đường tăng cường thể lực.

Tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý sức khỏe

Sở Y tế tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý sức khỏe (hỗ sơ cứu khẩn cấp) trên số sức khỏe điện tử VNelD cho cán bộ, nhân viên các đơn vị y tế trong tỉnh.

Hơn 200 cán bộ, nhân viên đến từ các đơn vị y tế trong tỉnh đã được chia sẻ thông tin khái quát về số sức khỏe điện tử VNelD, việc triển khai số sức khỏe điện tử VNelD tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình liên thông dữ liệu số sức khỏe điện tử VNelD, việc sử dụng số sức khỏe điện tử VNelD khi đi khám chữa bệnh và việc bảo mật thông tin cá nhân trên số sức khỏe điện tử...

Việc triển khai số sức khỏe điện tử VNelD tại các cơ sở y tế có ý nghĩa quan trọng không chỉ với các đơn vị y tế mà còn giúp nhân dân theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời, chủ động trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân...

HOÀNG LANH

Vũ Thư Nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân

Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Vũ Thư đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, người dân trên địa bàn thị trấn Vũ Thư và các xã: Duy Nhất, Vũ Đoài.

Tại hội nghị, 260 đại biểu đã được phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về sử dụng nền tảng số, ứng dụng di động, dịch vụ trực tuyến; bảo đảm an toàn thông tin mạng. Nội dung tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn thực hành, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các hoạt động hành chính, sản xuất kinh doanh và đời sống hàng ngày.

Thời gian tới, UBND huyện Vũ Thư sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đạt hiệu quả cao nhất.

ĐÀO QUYN